

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เรื่อง รางวัลฐานันดร ๔ ทองคำ ประจำปี ๒๕๕๗

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีมติรับทราบ ว่า นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ารับรางวัลฐานันดร ๔ ทองคำ ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น ในฐานะผู้ผลิตรายการสู้เพื่อสิทธิ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยรางวัลดังกล่าว จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชนที่ผลิตงานสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

๒. เรื่อง (ร่าง) รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีมติ ดังนี้

๑) มอบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุกท่าน พิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในส่วนที่รับผิดชอบ และบทที่ ๓ (ผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๗) หากประสงค์แก้ไขเพิ่มเติม ให้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักวิจัยและวิชาการ) ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

๒) มอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักวิจัยและวิชาการ) ปรับแก้ไข (ร่าง) รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามความเห็นที่ประชุม และขอให้นำ (ร่าง) รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในส่วนของบทที่ ๒ การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๗ ที่ได้ปรับแก้ไขตามความเห็นที่ประชุมครั้งนี้ ตลอดจนบทอื่น ๆ ที่การประชุมครั้งนี้ยังไม่ได้พิจารณา เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๓. เรื่อง สรุปผลโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เรื่อง “การป้องกันการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีในประเทศไทย” ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดชลบุรี

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบสรุปผลโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เรื่อง “การป้องกันการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ในประเทศไทย” ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดชลบุรี ตามที่สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายเสนอ

๔. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบายและการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบ ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๔/๓๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบายและการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต นั้น ต่อมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๙๙๘๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งตอบกลับมา ดังนี้

๑) กระทรวงยุติธรรมได้เสนอผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ฯ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ และมีความเห็นว่า โทษประหารชีวิตเป็นบทลงโทษที่อยู่คู่สังคมไทยมานาน การดำเนินการเชิงนโยบาย และการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับโทษประหารชีวิตเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน กระทบต่อหน่วยงานหลายฝ่าย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบ สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้ดำเนินการใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคมไทย และการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโทษประหารชีวิต ด้านการจัดทำประชาคมติ ด้านการเตรียมความพร้อมและพัฒนามาตรการทดแทน กรณีมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต

๒) รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วมีคำสั่งมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเร่งดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ให้ครบถ้วนมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้งโดยเร็ว เพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป